



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๑๒๕๑)  
ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๓๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
เรียน เลขาธิการ กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง ที่ตั้งเสาอากาศ กรณีไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนการเข้า ณ สำนักงานที่ดิน ๆ ที่ดินที่ตั้งอยู่ของบริษัท แอทเซทเทอร์่า (อีทีซี) อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ผมได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียข้างมาก ในการนี้ ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเป็นในส่วนของ การเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้ที่มีอำนาจอาจไม่มีประเด็น แต่ในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงกำลังส่งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถี่ ตลอดจนที่ตั้ง อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอนุญาต เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่งการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการกำกับดูแลที่สมควรจะต้องมีการทบทวน เนื่องจากได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาอันพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส่วนของ การประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น มีผลสืบเนื่องกับเรื่อง การอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายกำหนดวิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องดำเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว่าทิศทางการกำกับดูแลที่แน่แท้ควรเป็นเช่นไร

นอกจากนั้น กรณีนี้ยังมีประเด็นว่าเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตที่แตกต่างจากมติ กสท. ดังนั้นจึงมีประเด็นว่าควรจะเป็นการพิจารณาเป็นรายกรณีเช่นนี้ หรือควรจะทบทวนมติ กสท. เพื่อเป็นการวางหลักการใหม่ในเชิงภาพรวมเป็นการทั่วไป”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)  
กสทช.